

บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าตามสกุลเงินภูมิภาค, บัญชียุโรปยังจุดตลาด

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าตามทิศทางสกุลเงินและตลาดหุ้นภูมิภาค โดยปัญหาการเมืองของกรีซและปัญหาหนี้ยุโรป ยังคงเป็นปัจจัยหลักที่กดดันตลาด

*ยูโรร่วงแตะระดับต่ำสุดรอบ 4 เดือน ในการซื้อขายช่วงเช้าที่ตลาดเอเชีย โดยขยายช่วงติดลบที่เกิดจากความวิตกว่า กรีซอาจจะออกจากยูโรโซน และความวิตกที่ปัญหาจะลุกลาม หลังมูตีส อินเวสเตอร์ เซอร์วิส ได้ประกาศลดอันดับความน่าเชื่อถือธนาคารสเปน 16 แห่ง

*ความวิตกที่ว่า การออกจากยูโรของกรีซ อาจสร้างแรงกดดันต่อประเทศอื่นๆ ที่มีสถานะอ่อนแอของยุโรปนั้น ถ่วงยูโรวานนี้ ดิ่งลงใกล้ระดับต่ำสุดของปีที่ 1.2624 ดอลลาร์

*ความต้องการสินทรัพย์เสี่ยง ได้รับผลกระทบเพิ่มเติม หลังจากสหรัฐเปิดเผยว่า อัตราการผลิตในเขตมิด-แอตแลนติก หดตัวมิดคาคัดในเดือนพ.ค. และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสัปดาห์ที่แล้ว อยู่ในระดับที่บ่งชี้ว่า การจ้างงานยังชะลอตัว

*เงินในตลาดนิวยอร์กวานนี้ พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 3 เดือน เมื่อเทียบกับทั้งดอลลาร์และยูโร ขณะที่ข่าวเกี่ยวกับการปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารสเปน จุดตลาดหุ้นยุโรปร่วงลงอย่างหนัก และกดดันยูโร

*อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสเปนพุ่งขึ้นในการประมูลพันธบัตรวานนี้ ซึ่งตอกย้ำความวิตกเกี่ยวกับต้นทุนการกู้ยืมที่อาจจะไม่ยั่งยืน ขณะที่ข้อมูลบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจของสเปน หดตัวลง 0.3% ในไตรมาสแรก และเขาสู่ภาวะถดถอย

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 31.381 บาท

*09.19 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 31.40/43 จาก 31.38/42 เมื่อวาน ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 31.38/45 จาก 31.40/43 เมื่อวาน

*เงิน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 79.40/44 จาก 79.29 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.2680/84 จาก 1.2695 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

"ยังเป็น theme เดิม ปัญญากรีซยังกดดันอยู่ ทำให้ดอลลาร์มี well support วันนี้คงต้องรอดูตัวเลขสหรัฐ แล้วก็ประชุม จี8 ว่าจะมีการพูดถึงเรื่อง QE หรือเปล่า" ดิลเลอร์ กลาว

เขา มองว่า เงินบาทวันนี้จะยังอยู่ในทิศทางอ่อนค่า หลังสกุลเงินและตลาดหุ้นในภูมิภาค ยังคงอ่อนตัวลง จากปัจจัยกดดันเรื่องกรีซ และปัญหาหนี้ยุโรป โดยให้แนวรับไว้ที่ 31.55 และแนวต้านที่ 31.40

ส่วนปัจจัยที่ต้องติดตามในวันนี้ คือการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ รวมถึงการประชุมกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ 8 ประเทศ หรือ จี8 ในปลายสัปดาห์นี้ว่าจะมีการส่งสัญญาณถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพิ่มเติมหรือไม่

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับให้คำเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้